

# บิ๊กตุ๊กคิกออฟมาบตาพุดเฟส3

## ดันฮับขนส่งทางน้ำอาเซียน-เร่งเครื่องพัฒนาอีอีซี

ราชดำเนิน • “นายท” ดีเคย์ 28 ก.พ. คิกออฟท่าเรือมาบตาพุดเฟส 3 เร่งเครื่องพัฒนาอีอีซี หนุนฮับขนส่งทางน้ำอาเซียน ด้าน “ศักดิ์สยาม” ลงพื้นที่ 9 มี.ค.นี้ ตรวจสอบความคืบหน้ามอเตอร์เวย์บ้านแพ้วและด่วนพระราม 3

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลเพื่อเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน โดยในวันที่ 28 ก.พ.2565 นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเป็นประธานเปิดโครงการ ระยะที่ 3 ที่สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดจ.ระยอง ผ่านระบบออนไลน์

สำหรับการพัฒนาโครงการดังกล่าวนี้ เพื่อจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการขนส่งทางน้ำสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก หรืออีอีซี โดยจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มพูนขีดความสามารถในการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติและสินค้าเหลวให้บริการรูปแบบท่าเทียบเรือสาธารณะมีเนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่ เป็นท่าเรืออุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่และทันสมัยมีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร สามารถรองรับเรือบรรทุกขนาด 264,000 DWT เปิดให้บริการ 12 ท่า ซึ่งเป็นท่าเรือสาธารณะ 2 ท่า และท่าเรือเฉพาะกิจ 10 ท่า

“ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในพื้นที่อีอีซี รองรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเลียมเคมีและเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมพลังงาน (น้ำมันและก๊าซ) ก่อให้ประโยชน์ทั้ง



พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ในมิติเศรษฐกิจ ได้แก่ การเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ทางน้ำของอาเซียนสู่เศรษฐกิจนานาชาติ และการbinsู่ประตุการค้ำ รวมทั้งทำให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่น การจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับชุมชน” นายธนกรกล่าว

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมแจ้งว่า ในวันที่ 9 มี.ค.2565 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม จะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการ

### บิ๊กตุ๊กคิกออฟ มาบตาพุดเฟส 3



หน้า... 7

ก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ช่วงต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย และก่อสร้างทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว รวมถึงโครงการทางพิเศษพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร คาดโครงการทั้งหมดจะเปิดให้บริการในปี 2567-68.